



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) ทั้งนี้ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้

๑. กำหนดการสรรหาและเลือกสรร วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

- สอบสัมภาษณ์

๒. สถานที่สอบแข่งขัน

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑๕ นาที หากผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าห้องสอบภายหลังจากคณะกรรมการคุมห้องสอบอนุญาตให้ทำข้อสอบไปแล้ว ๑๕ นาที คณะกรรมการคุมห้องสอบจะไม่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าห้องสอบ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อจะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพร้อมประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๑๙-๐๒๓๐ หรือทางเว็บไซต์ <http://nongborlocal.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประมวล จินตนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ พ.ศ.๒๕๖๔
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๐๑	นางสาวจิราภา เหล่าสุวรรณ	



(นายประมวล จินตนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ